

Số: 526/BC-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2023

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ năm 2023 trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng như sau:

I. Kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động chỉ đạo ban hành kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

1. Đối với thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ngày 31/03/2023, trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của thành phố Hải Phòng. Theo đó, 51 thủ tục hành chính nội bộ thuộc 12 lĩnh vực thuộc thẩm



quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã được công bố với các quy định cụ thể về: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện, kết quả, tên mẫu đơn tờ khai, yêu cầu và điều kiện thực hiện, căn cứ pháp lý. Các thủ tục hành chính nội bộ này đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Trước ngày 30/10/2023, các sở, ban, ngành thành phố liên quan đã rà soát 36/51 thủ tục hành chính nội bộ = 70,6% danh mục nêu tại Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (vượt chỉ tiêu Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao 50%, Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố giao 60%).

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã thẩm định độc lập, hoàn thiện các biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước và sau khi tiến hành đơn giản hóa, thống nhất với một số đơn vị (Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngoại vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với 11 thủ tục hành chính nội bộ = 30,6% thủ tục hành chính nội bộ đã được đưa vào rà soát với tổng chi phí tiết kiệm được là 709.107.366 đồng, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao 20%, Kế hoạch của thành phố giao 25%.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở, ngành liên quan tham mưu, triển khai thực hiện phương án đơn giản hoá đã được phê duyệt đồng thời tiếp tục rà soát để trình công bố thủ tục hành chính nội bộ; rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ đã được công bố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt **trước ngày 30/ 9/2024**, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

2. Đối với thủ tục hành chính nội bộ trong từng sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến ngày 08/12/2023, 100% sở, ban, ngành thành phố và 100% Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu đơn vị. Đây là tiêu chí được bổ sung đưa vào Bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; góp phần tăng cường công tác chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị

trong việc triển khai rà soát, công bố, công khai các thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền theo quy định.

Theo Kế hoạch số 242/KH-UBND, đến tháng 6/2024, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ hoàn thành việc công bố TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền. Hiện nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đang tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đồng thời trao đổi với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ để sớm có hướng dẫn đối với một số nội dung nghiệp vụ chuyên môn, trong đó có nội dung về việc công bố, công khai và rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

II. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn địa phương đối với các nội dung liên quan thủ tục hành chính nội bộ.

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ thống nhất với các Bộ, ngành Trung ương về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền để tránh sự trùng lặp trong công bố, công khai theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp./. *Ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND TP;
- UBND quận, huyện;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, KSTTHC1. *Ph*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Khắc Nam